



ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

อนุสนธิประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว กระทรวงการต่างประเทศ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ และขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ ดังนี้

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล
๑	๓๐๐๖	นาย	ณัฐวุฒิ	หนองใหญ่
๒	๓๐๐๒	นางสาว	นันทิชา	แสนทวีสุข
๓	๓๐๐๔	นางสาว	พาขวัญ	เอมิ่งกุล
๔	๓๐๐๕	นางสาว	อังคณา	อาจหาญ
๕	๓๐๐๑	นางสาว	แพรพรรณ	แจ่มศรี

ในการนี้ ขอให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ ลำดับที่ ๑ - ๒ ของบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวไปรายงานตัว ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา ชั้น ๔ (ห้อง ๔๔๙/๒ ติดกับลานจอดรถ) หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๖๐ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. และเริ่มปฏิบัติงานในวันเดียวกันโดยให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ นำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นด้วย ได้แก่

๑. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๖๖ คือ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด

๒. หนังสือรับรองที่มีผู้รับรองที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนทั่วไปตั้งแต่ระดับชำนาญงานขึ้นไป หรือประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไป หรือประเภทอำนวยการหรือประเภทบริหาร ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒

อนึ่ง บัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ นี้ใช้ได้ไม่เกินสองปีนับตั้งแต่ประกาศ แต่ถ้ามีการสอบในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์)
รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ